

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง

เรื่อง รับผิดชอบการจัดตั้งพรรคสังคมไทย

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคสังคมไทย ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๐/๒๕๕๒ ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรค สังคมไทย ดังนี้

นโยบายพรรคสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๕๒

(อุดมการณ์) พัฒนาคน พัฒนาชาติ เพื่อคุณภาพสังคมไทย

“พรรคสังคมไทย” จะยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พรรคจะยึดบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อใช้ในการ บริหารประเทศอันจะก่อให้เกิดการอยู่ดีกินดีของประชากรในระบอบประชาธิปไตยสืบไป โดยมีแนวนโยบายดังนี้

๑. นโยบายด้านการเมืองและการปกครอง

(๑) ชำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข อันเป็นระบอบที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจน วิวัฒนาการของประเทศยุคโลกาภิวัตน์

(๒) ดำเนินการให้อธิปไตยเป็นของประชาชน อันเป็นหัวใจของการปกครองของระบอบประชาธิปไตย โดยมีผู้แทนราษฎรและผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง

(๓) ส่งเสริมเสรีภาพและสิทธิของประชาชนทั้งในด้านเผยแพร่ความคิดเห็นทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยภายใต้บัญญัติแห่งกฎหมาย รวมทั้งสิทธิในการมีงานทำ สิทธิที่ได้รับทางการแพทย์และสาธารณสุข

(๔) ต่อต้านระบบเผด็จการทุกรูปแบบโดยสันติวิธี เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

(๕) จะแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองและความคิดเห็นโดยสันติวิธี มีความอดทนอดกลั้น ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็นรากฐานที่จำเป็นสำหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับมติของคนส่วนใหญ่ จะสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีตลอดทั้งความเข้าใจอันดีในชาติ

(๖) จะปฏิรูประบบราชการ ให้ข้าราชการที่ด้อยคุณภาพได้สำนึกในหน้าที่บริการประชาชนและให้หันมาใช้วิธีการแบบประชาธิปไตย คือ บังคับตามกฎหมายด้วยเหตุผลและความต้องการอันชอบธรรมของประชาชน ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฉ้อราษฎ์บังหลวงอย่างเด็ดขาดและจริงจัง

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการอุตสาหกรรม

(๑) เร่งรัดปรับปรุงทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยระดมทรัพยากรกลไกต่างๆ ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการยกระดับรายได้ของประชาชนในเมืองและชนบทให้อยู่ดีกินดี เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น

(๒) กำหนดแนวทางและส่งเสริมการท่องเที่ยว การธนาคาร การพลังงาน อุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศตลอดถึงการค้าหลัก เช่น ข้าว น้ำตาล

ยางพารา เลื้อยผ้าและอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งการขนส่งหลักภายในประเทศให้ได้รับการส่งเสริมโดยกระจายทุนในรูปบริษัทมหาชนหรือรับเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหรือให้ดำเนินการเองในบางส่วนตามความจำเป็น

(๓) เร่งรัดการเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร การอุตสาหกรรม และยกฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยวิธีการต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการปฏิรูปที่ดินอย่างเร่งด่วนและจริงจังให้กับชาวนา ชาวไร่ ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศให้มีที่ทำกินเป็นของตัวเองอย่างทั่วถึง

(ข) เร่งรัดระบบชลประทานและจัดหาน้ำให้เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

(ค) เร่งริบสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรเป็นสถาบันที่เข้มแข็งเป็นสถาบันที่ดูแลผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรได้ทั่วถึงอย่างแท้จริง

(ง) รีบเร่งพัฒนาระบบสหกรณ์ โดยให้เกษตรกรเป็นเจ้าของและให้เป็นผู้ควบคุม อย่างจริงจัง ให้สหกรณ์เพื่อการเกษตรมีแผนดำเนินการอย่างสมบูรณ์ และจะต้องรวมถึงการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงการตลาดด้วย สหกรณ์ชาวนาต้องมีผู้จาง และดำเนินการจำหน่ายโดยวิธีนี้ จะตัดคนกลางให้เหลือแต่เฉพาะที่จำเป็นจริงๆ ผลประโยชน์จากการเกษตรก็จะตกเป็นของเกษตรกรเอง

(จ) จะปรับปรุงแก้ไขกลไกของรัฐและกลไกอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสินเชื่อ และการให้ความช่วยเหลือในปัจจัยแห่งการผลิตให้กับเกษตรกรได้มีโอกาสขายผลผลิตในการเกษตรได้ในราคาที่เป็นธรรม

(๔) จะปฏิรูปการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง รวมทั้งสาธารณูปโภค เช่น การไฟฟ้า การประปา การโทรศัพท์ และการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ให้เป็นธุรกิจที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการใช้บุคคลที่มีความสามารถ มีระบบตรวจสอบควบคุมผลงานเช่นเดียวกับธุรกิจของเอกชนผู้ที่ไม่มีความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงาน ทำให้รัฐวิสาหกิจนั้นเกิดการเสียหายจะต้องพ้นจากหน้าที่ไป ทั้งนี้ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจนั้นทำหน้าที่เป็นหลักนำให้กับภาคเอกชนและ ขณะเดียวกันต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือด้านรัฐวิสาหกิจเอกชนด้วย เพื่อช่วยกันรักษา เสถียรภาพของตลาด ซึ่งในที่สุดจะสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจภาคเอกชนและรัฐบาล

(๕) จะสร้างความสมดุลระหว่างเกษตรกรรมและการอุตสาหกรรม เนื่องจาก การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นตลาดซึ่งกันและกัน การพัฒนาอุตสาหกรรม ขึ้นแรกต้องเป็นอุตสาหกรรมเบาที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรผลิตให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น ปุ๋ยเคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล ซึ่งจะมีผลสะท้อนในการพัฒนาการเกษตรได้อย่าง ต่อเนื่องและทันสมัยจะทำให้เกิดผลผลิตมากขึ้น ตลอดทั้งรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นตามตัว นอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมจะเป็นตลาดที่ซื้ออาหาร และวัตถุดิบจากการเกษตร นักธุรกิจทางการเกษตรรวมทั้งการตลาดและการแปรรูปเป็นหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและยุติธรรม

(๖) กระจายอำนาจบริหารและเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่นและชนบทอย่างรีบด่วน เร่งสร้างความเจริญให้แก่ชนบท ประชากรในชนบทจะต้องอยู่ดีกินดีโดยแบ่งปันภายใน อากาศระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม เร่งรัดและพัฒนาการเกษตร ให้ทันสมัยโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานให้เจริญรุดหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เร่งยกระดับชนบทให้เจริญทัดเทียมกัน โดยส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับ ท้องถิ่นให้มีการเลือกตั้งสภาตำบล เทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๗) จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษ ทั้งแร่ธาตุและผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและชำนาญการจำนวนมาก ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จะต้องนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำมาแปรรูปเพื่อให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป หรือกึ่งสำเร็จรูปเสียก่อนจึงจะส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ จะทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายเท่าตัว นอกจากนี้ยังจะเป็นการส่งเสริมให้ประชากรอีกจำนวนมากมายังงานทำและมีความรู้ มีประสบการณ์ทางด้านวิทยาการแผนใหม่เพิ่มขึ้น

(๘) การปฏิรูปการเกษตรด้านต่างๆ

การยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของเกษตรกรหรือชาวชนบทให้ดีขึ้นกว่าในปัจจุบันได้อย่างแท้จริงนั้นต้องอาศัยการปฏิรูปการเกษตรในทุกด้านประสานกันไป จะอาศัยลำพังการปฏิรูปที่ดิน การกระจายสินเชื่อสู่ชนบท รวมทั้งการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งก็ยังไม่เพียงพอ ต้องดำเนินการปฏิรูปการเกษตรในด้านต่างๆ พร้อมกัน

(ก) การประกันราคาพืชผล

ในการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร นโยบายที่สำคัญประการหนึ่งของพรรคได้แก่ การยกระดับและรักษาเสถียรภาพของราคาพืชผลการเกษตร พรรคเราจะดำเนินการประกันราคาค้นต่ำพืชผลหลัก เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ถั่วเหลือง กาแฟ เป็นต้น ให้อยู่ในระดับสูงพอที่เกษตรกรจะได้รับผลตอบแทนอย่างสม่าเสมอเป็นประจำทุกปี ซึ่งนโยบายด้านนี้พรรคจะดำเนินการโดยผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรควบคู่กับนโยบายสนับสนุนอื่นๆ เพื่อให้กลไกการตลาดดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก่โครงการจำหน่ายพืชผลของเกษตรกรและโครงการปรับปรุงระบบการตลาด

(ข) การเพิ่มการผลิต

แม้ผลผลิตทางการเกษตรจะมีคุณภาพการผลิตต่ำก็ตาม แต่ก็อยู่ในวิสัยที่จะเร่งพัฒนาให้เพิ่มขึ้นได้อีกมาก ถ้ามีการเร่งรัดอย่างเป็นกระบวนการถูกวิธีในการดำเนินการนี้ พรรคสังคมไทยได้มีนโยบายต่างๆ ที่ประสานสอดคล้องกัน ทั้งในด้านการพัฒนาระบบชลประทาน การวิจัยปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การกระจายสินค้า และเพิ่มระดับการใช้ปัจจัยการผลิตและการส่งเสริมวิทยาการแผนใหม่ ซึ่งการดำเนินงานนี้จะดำเนินงานควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการตลาด เพื่อให้กลไกตลาดที่มีประสิทธิภาพเป็นตัวเร่งผลิตภาพการผลิต

(ค) การจัดตั้งตลาดกลางพืชผลการเกษตร

เพื่อให้ระบบการตลาดดำเนินไปอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจนเป็นหลักประกันให้กับเกษตรกรในการที่จะมีแหล่งขายผลผลิตที่แน่นอนและได้รับราคาสูงขึ้น ดังนั้น พรรคสังคมไทยจึงมีแนวนโยบายที่จะพัฒนาและจัดตั้งตลาดกลางพืชผลการเกษตรในจุดศูนย์รวมการขนส่งในแต่ละภูมิภาค และตลาดกลางปลายทาง ซึ่งนโยบายดังกล่าวเมื่อดำเนินการร่วมกับโครงการประกันราคาพืชผลและการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรแล้ว จะมีผลทำให้กลไกการตลาดสินค้าเกษตรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรโดยตรงซึ่งจุดที่สำคัญในการจัดตั้งตลาดกลาง เช่น ตลาดกลางข้าวที่นครสวรรค์ ตลาดกลางยางพาราที่ อ. หาดใหญ่ และตลาดกลางผลไม้ที่ จ. จันทบุรี เป็นต้น

(ง) ส่งเสริมอุตสาหกรรมสินค้าแปรรูปเกษตร

ส่งเสริมให้มีการลงทุนใช้พืชผลเกษตรที่เคຍขายเป็นสินค้าขั้นปฐมมาแปรรูปเป็นสินค้าขั้นกลางหรือสินค้าสำเร็จรูปให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

ในผลผลิตการเกษตรและการจ้างแรงงาน ซึ่งแผนนโยบายที่สำคัญได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสำเร็จรูปพวกพืชผักและผลไม้เป็นอาหารสำเร็จรูป เช่น ข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง เป็นต้น ส่วนในด้านพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง ข้าวฟ่าง เป็นต้น ก็จะส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ส่งเสริมกิจการปศุสัตว์ โรงชำแหละ และการบรรจุหีบห่อที่ทันสมัย ทั้งนี้ เน้นการขยายตลาดเนื้อสัตว์ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ การกระทำดังกล่าวตามนโยบายของพรรคจะทำให้ประเทศได้รับรายได้มวลรวมสูงกว่าการขายพืชผลในรูปสินค้าขั้นปฐมอย่างที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

(จ) การพัฒนากิจการปศุสัตว์

ในการพัฒนากิจการปศุสัตว์ไทยให้ได้ผลอย่างจริง พรรคสังคมไทยได้กำหนดนโยบายในด้านต่างๆ อย่างรอบด้านเพื่อให้กิจการปศุสัตว์ไทยพัฒนาอย่างรวดเร็วจนถึงระดับการส่งออกอย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ โดยมีแผนงานดังนี้

๑. แผนส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
๒. แผนเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ควบคุมโรคระบาด
๓. แผนกระจายเงินทุนในพื้นที่ส่งเสริม
๔. แผนประกันราคาแปรสภาพและการตลาด

ซึ่งแผนงานทั้ง ๔ ประการดังกล่าว จะสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ นอกจากนั้นความสำเร็จในด้านปศุสัตว์ยังเป็นการสนับสนุนและรองรับตลาดพืชผลการเกษตรให้มีตลาดภายในประเทศที่กว้างขึ้น

๓. นโยบายด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม

ปัจจุบันมีกำลังแรงงานที่ว่างงานอยู่ประมาณ ๓ ล้านคน มีแรงงานที่ว่างงานตามฤดูกาลในภาคการเกษตรประมาณ ๖ ล้านคน และมีแรงงานที่ทำงานไม่เต็มที่ทำเป็นบางวันหรือไม่ครบวันอีก ๑๕ ล้านคน ในแต่ละปีจะมีประชากรที่อยู่ในวัยทำงานเข้าสู่ตลาดแรงงานปีละประมาณ ๒ ล้านกว่าคน ซึ่งปัญหาการว่างงานนี้รัฐบาลที่ผ่านๆ มา ยังมีได้แก้ไขอย่างจริงจังและเป็นระบบ ดังนั้น อัตราการว่างงานของประชากรในช่วงที่ผ่านมาจึงขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจและการลงทุน ซึ่งจะผันผวนอยู่เสมอตามภาวะเศรษฐกิจโลกและการเมืองภายในประเทศ และยิ่งรัฐบาลเน้นการลงทุนของต่างประเทศเป็นปัจจัยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแล้ว ทำให้เศรษฐกิจไทยรวมทั้งการมีงานทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของเศรษฐกิจของเราเอง ซึ่งปัญหานี้ถ้าไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขก็จะทำให้ผู้ทำงาน ผู้ว่างงาน และผู้ที่จะเข้าสู่วัยทำงานขาดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตต้องผูกติดกับสถานะการลงทุนของต่างประเทศเป็นสำคัญ พรรคสังคมไทยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการว่างงานและการสร้างงานเสมอมา พร้อมกับเชื่อว่าถ้าปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และเป็นระบบแล้วนับวันจะก่อให้เกิดปัญหาพอกพูนยิ่งขึ้นจนยากต่อการแก้ไข ตามนโยบายของพรรคสังคมไทยเราจะเร่งดำเนินการตามโครงการต่างๆ ดังนี้

(๑) โครงการสร้างงานในชนบท

เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน และการทำงานไม่เต็มตัวของประชากรในภาคเกษตร นอกจากการนำโครงการสร้างงานในฤดูแล้ง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อลดปัญหาการว่างงานตามฤดูกาลและเพิ่มรายได้ให้กับประชากรในภาคเกษตรแล้ว พรรคได้มุ่งเน้นการสร้างงานอย่างถาวรและต่อเนื่องเพื่อให้ประชากรได้งานทำอย่างเต็มที่ตลอดทั้งปีโดยจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาชนบท

(ก) โครงการปรับปรุงและขยายระบบชลประทาน

โครงการนี้นอกจากจะช่วยสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับประชากรในชนบทในช่วงฤดูแล้งได้เป็นจำนวนมากแล้ว ยังก่อให้เกิดผลในระยะยาวแก่เกษตรกรที่จะมีน้ำใช้เพื่อการผลิตทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ซึ่งมีผลให้เกษตรกรมีโอกาสใช้แรงงานมากขึ้นและมีรายได้สูงขึ้น

ลักษณะของโครงการปรับปรุงและขยายระบบชลประทานตลอดจนแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกนี้พรรคจะจัดทำโครงการทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภาคที่แห้งแล้งกันดารและยากจนที่สุด โดยดำเนินการขุดลอกคูคลอง หนองน้ำ แม่น้ำที่ตื้นเขิน ขุดคลองระบายน้ำจากแม่น้ำและลำคลองสร้างเขื่อนและฝาย งานขยายคูส่งน้ำ เพิ่มขีดความสามารถในการสูบน้ำจากลำน้ำโขงและอื่นๆ โดยจุดเน้นของโครงการ คือ การใช้แรงงานคนในท้องถิ่นและวิชาการที่เหมาะสม

(ข) โครงการปรับปรุงและขยายถนนในชนบท

ลักษณะของโครงการเป็นการขยาย และปรับปรุงถนนในชนบทเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านต่างๆ หรือเชื่อมกับอำเภอ จังหวัดให้ได้มาตรฐาน เส้นทางคมนาคมในชนบทพรรคถือเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งนอกจากจะอำนวยความสะดวกให้กับประชากรในชนบทในด้านการเดินทางแล้วยังเป็นการเพิ่มรายได้จากการสร้างงาน และมีผลให้ระบบการขนส่งสินค้าเกษตรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) โครงการสร้างงานในเมืองทั้งกรุงเทพฯและจังหวัดต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาภาวะการว่างงาน และสร้างงานเพื่อรับรองเยาวชนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้กับประชากรทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด พรรคสังคมนิยมมีแผนนโยบายที่จะสร้างงานโดยการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม การส่งเสริมงานหัตถกรรมและธุรกิจขนาดย่อม และการจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำ

(ก) การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม

ในปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมของเราได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก นอกจากนี้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกได้ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงควบคู่กับอุตสาหกรรมประเภทอื่นที่ใช้ผลิตภัณฑ์อันเกิดจากก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานและรองรับประชากรที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับทั้งผู้มีการศึกษาระดับอาชีวศึกษา/มหาวิทยาลัย และระดับต่ำทั่วไปจำเป็นต้องจะมีการกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ

(ข) การส่งเสริมหัตถกรรมและธุรกิจขนาดย่อม แม้เราจะมีผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมและธุรกิจขนาดย่อมมีอยู่จำนวนมาก และกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่กิจการเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนและคุ้มครองจากรัฐอย่างจริงจัง และถูกต้อง การประกอบการอยู่ในลักษณะต้องพึ่งตนเอง ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะขยายกิจการให้ก้าวหน้าต่อไปได้ทั้งระบบ พรรคสังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจการเหล่านี้ทั้งในด้านการส่งเสริมความมั่นคงของผู้ประกอบการและเป็นที่ยอมรับการทำงานของผู้ใช้แรงงาน ดังนั้นนโยบายของพรรคเราจะดำเนินการกระจายเงินทุนสู่กิจการประเภทนี้เพื่อให้มีโอกาสกู้เงินจากสถาบันการเงินอย่างทั่วถึง และพัฒนางานวิจัยเพื่อสนับสนุนกิจการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อกิจการหัตถกรรมและธุรกิจขนาดย่อมขยายตัวอย่างมั่นคงแล้วจะเป็นการลดอัตราการว่างงานและรองรับแรงงานได้เป็นอย่างดี

(ค) โครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยปานกลาง ปัจจุบันประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยปานกลางและรายได้น้อย

ขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่ถูกละเลยลักษณะอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดและแหล่งเสื่อมโทรม และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ แต่การลงทุนสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อสนองความต้องการของกลุ่มคนในระดับนี้มีน้อยและการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติก็จำกัด มีจำนวนไม่เพียงพอโดยเฉพาะการสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกละเลยลักษณะในชนบทยังถูกละเลยมากเป็นที่สุด ดังนั้นพรรคสังคมนิยมมีความเห็นว่าจำเป็นต้องสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาดำเนินการลงทุนอีกทางหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ไม่มียู่อาศัยรวมทั้งที่อยู่อาศัยที่ไม่ถูกละเลยได้เร็วขึ้นแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้มีการจ้างงานด้านการก่อสร้างและแรงงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมหาศาลด้วย

มาตรการในการดำเนินงานนั้น พรรคจะกระตุ้นให้การผลิตวัสดุก่อสร้างทุกชนิดขยายปริมาณอย่างเพียงพอ ลดต้นทุนการสร้างที่อยู่อาศัยและกำหนดมาตรการป้องกันการกักตุนและเก็งกำไรในที่ดินและดำเนินการหมุนช่วยผู้ประกอบการในโครงการสร้างที่อยู่อาศัย โดยใช้มาตรการลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการและมาตรการด้านการเงินเพื่อให้สถาบันการเงินขยายสินเชื่อโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้อ่อนกลางและต่ำทั้งในเมืองและชนบทให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นพรรคจะปรับปรุงการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติเพื่อให้มีขีดความสามารถในการจัดที่อยู่อาศัยให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยใช้มาตรการระดมเงินทุนจากตลาดการเงินเข้ามาช่วยเสริมการดำเนินงานควบคู่กับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

๔. นโยบายด้านปฏิรูปการเงินและการคลัง

แม้ฐานะการคลังของไทยในปัจจุบันจะมีเงินคงคลังเหลืออยู่ถึงแสนกว่าล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับความต้องการที่จะใช้เงินไปในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ แล้ว

การคลังของประเทศยังไม่อยู่ในฐานะที่จะสนองความต้องการขั้นพื้นฐานอันเร่งด่วนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง นโยบายเข้มงวดด้านการคลังเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับฐานะการคลังของรัฐบาล จึงไม่ใช่วิถีทางแก้ไขปัญหาของชาติอย่างถูกวิธี ตราบไคที่คนในชาติเป็นจำนวนมากยังอยู่ในภาวะที่ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ

ในการสร้างความมั่นคงทั้งด้านการเงินและการคลังของประเทศที่จะอำนวยประโยชน์ให้กับคนในชาติอย่างแท้จริง พรรคสังคมนิยมยึดถือหลักการบริหารการเงินและการคลังในแนวทางที่ก่อให้เกิดผลต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนและการสร้างเงินออมภายในประเทศเป็นหลักสำคัญ ดังนั้นพรรคจึงมีนโยบายบริหารการเงินและการคลังของประเทศ ดังนี้

(๑) นโยบายการคลัง

พรรคสังคมนิยมมีนโยบายที่จะปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีให้มีความเป็นธรรม โดยจะเพิ่มสัดส่วนของการเก็บภาษีทางตรงหรือภาษีรายได้มากขึ้นเพื่อไม่ให้ผู้มีฐานะยากจนต้องรับภาระภาษี เพราะโครงสร้างภาษีที่รัฐจัดเก็บในขณะนี้มาจากภาษีทางตรงหรือภาษีรายได้เพียงร้อยละ ๒๐ เท่านั้น ในขณะที่ภาษีทางอ้อม คือภาษีการค้า ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต มีอยู่ถึงร้อยละ ๘๐ ซึ่งภาษีทางอ้อมนี้ผู้เสียภาษีสามารถผลักภาระให้ผู้บริโภค ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ที่ยากจนได้ ในการสร้างความมั่นคงให้กับผู้เสียภาษี พรรคสังคมนิยมมีนโยบายที่จะจัดเก็บภาษีรายได้ในอัตราที่ก้าวหน้า คือผู้มีรายได้น้อยเสียในอัตรารต่ำ ผู้มีรายได้สูงเสียในอัตราสูงมากขึ้นซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ว่าผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากรัฐมากก็ควรเสียภาษีมาก

นอกจากการปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีโดยเพิ่มสัดส่วนภาษีรายได้ให้มากขึ้นแล้ว พรรคเราจะปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีเสียใหม่เพื่อป้องกันผู้พยายาม

หลีกเลี่ยงการเสียภาษีหรือเสียต่ำกว่าความเป็นจริงโดยยึดหลักความเสมอภาคซึ่งทุกคนไม่ว่ามีอำนาจหรืออิทธิพลแค่ไหนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเหมือนกันเพราะรัฐบาลจำเป็นต้องมีงบประมาณสำหรับใช้ทะนุบำรุงและพัฒนาประเทศและปัจจุบันเรายังเก็บภาษีคิดเป็นสัดส่วนของรายได้ประเทศชาติค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นเพราะปัญหาผู้หลบเลี่ยงหรือเสียภาษีต่ำกว่าความเป็นจริงและวิธีการจัดเก็บภาษีของเรายังไม่รัดกุมและมีประสิทธิภาพเพียงพอทำให้รัฐบาลมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายและต้องกู้หนี้ยืมสินซึ่งเป็นการผลักภาระให้กับประชาชนทั้งประเทศโดยเฉพาะคนรุ่นหลัง นอกจากนี้ก็จะลดการเก็บภาษีที่ซ้ำซ้อน ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดเก็บภาษีเพื่อแก้ปัญหาการเก็บภาษีเถื่อนเพราะที่ผ่านมาปัญหานี้เป็นอุปสรรคที่สำคัญทำให้รัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ส่วนการเก็บภาษีใหม่ๆ หรือการเพิ่มอัตราภาษีนั้นถ้าจะเพิ่มก็เพิ่มเฉพาะผู้ที่อยู่ในวิสัยที่จะเสียภาษีได้ เช่น ผู้ที่มีทรัพย์สินหรือมีรายได้สูงแต่จะไม่เพิ่มภาษีที่มีผลให้ผู้มีรายได้ปานกลางและต่ำเดือดร้อน เว้นแต่ว่าเมื่อรัฐพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายการพัฒนาไปอย่างทั่วถึงมากขึ้นประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นรัฐมีค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและสวัสดิการเพิ่มขึ้นก็มีความเป็นไปได้ที่ประชาชนทั่วไปจะมีความสามารถเสียภาษีได้เพิ่มขึ้น

เพื่อเป็นการกระจายความเจริญจากเมืองสู่ท้องถิ่นพรรคเห็นสมควรที่จะต้องปฏิรูปการคลังท้องถิ่นโดยให้องค์การบริหารท้องถิ่นสามารถเก็บภาษีได้เองหรือส่วนกลางจัดสรรเงินภาษีที่เก็บได้ไปให้องค์การบริหารท้องถิ่นให้มีบสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น

ในด้านการจัดสรรงบประมาณของประเทศทั้งหมด ก็ต้องปฏิรูปวิธีการทำงบประมาณเสียใหม่เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตอบสนองจุดมุ่งหมายในการพัฒนา

ประเทศและสร้างความเป็นธรรมได้อย่างแท้จริงไม่ใช่ขึ้นอยู่กับอำนาจต่อรองของแต่ละหน่วยเป็นงานสำคัญ โดยหลักการใหญ่ ๆ ก็คือจะจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาชนบทมากขึ้น เพราะขณะนี้การพัฒนาชนบทยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับยอดงบประมาณทั้งหมดทั้งที่คนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรและภาคเกษตรเป็นภาคที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคอื่นๆ มากที่สุด นอกจากนี้ก็จะเพิ่มงบด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข การให้สวัสดิการด้านต่างๆ รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ส่วนงบด้านอื่นก็จะพยายามใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอุดรูรั่วไหลในรูปแบบต่างๆ

สำหรับภาระการชำระหนี้ต่างประเทศพรรคเราจะปรับปรุงรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้ขยายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้เด่นชัดจนสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหนี้ได้ว่ามีศักยภาพอย่างเพียงพอที่จะเพิ่มพูนรายได้จากผลการลงทุนพัฒนาและอยู่ในฐานะที่ชำระหนี้ได้ครบถ้วนแน่นอนการเปลี่ยนกำหนดการชำระหนี้ก็ดีหรือการขยายการกู้ใหม่ก็ดีด้วยนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของพรรคสังคมนิยมไทยที่กำหนดขึ้นอย่างสมบูรณ์เป็นรูปธรรมและเด่นชัดก็จะสร้างความเชื่อถือ สร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้แหล่งเงินกู้อื่นๆ

(๒) นโยบายการเงิน

นโยบายด้านการเงินของพรรคสังคมนิยม พรรคเรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาตลาดการเงินของประเทศเสียใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการขยายขนาดตลาดทุนและใช้ทุนเข้าเกื้อหนุนงานพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งมาตรการของพรรคจะเข้ากำกับการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่างๆ ให้ประกอบการภายใต้กฎเกณฑ์อย่างมีระเบียบวินัย โดยมุ่งให้สถาบันการเงินทั้งระบบกระจายทุนเข้าสู่แผนงานที่สนับสนุนนโยบายการสร้างงานและการปฏิรูปทางเศรษฐกิจสังคมด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่

สนับสนุนการตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งในชนบทและในเมืองเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ต้องเป็นหนี้สินนายทุนเงินกู้เอกชนและต้องเสียดอกเบี้ยสูงให้สามารถหันมากู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์โดยเสียดอกเบี้ยต่ำลง

ดำเนินการรักษาค่าแลกเปลี่ยนเงินตราไทยให้มั่นคงให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและนักธุรกิจ สนับสนุนการหารายได้เงินตราต่างประเทศจากการท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงวัฒนธรรม ประเพณี การอนุรักษ์ศิลปกรรม และสภาพแวดล้อมควบคู่กันไป

ด้านการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ จะต้องมีการเลือกสรรจัดลำดับความสำคัญเพื่อผลประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับอย่างแท้จริงมากกว่าจะเอาแต่ปริมาณการลงทุน พรรคสังคมนิยมไทยจึงกำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่มุ่งเน้นในอุตสาหกรรมที่เพิ่มการจ้างงานใช้วัตถุดิบภายในประเทศและอุตสาหกรรมที่เราสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีจากผู้ที่มาลงทุนได้ พรรคเราจะหลีกเลี่ยงการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เพิ่มการจ้างงานใช้วัตถุดิบภายในประเทศและอุตสาหกรรมที่เราสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีจากผู้มาลงทุนได้ พรรคเราจะหลีกเลี่ยงการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษสูงและไม่ส่งเสริมให้ชาวต่างประเทศมาลงทุนอุตสาหกรรมที่ไทยสามารถดำเนินการได้เองแล้ว นอกจากพรรคจะดำเนินการปฏิรูปการเงินและการคลังตามแนวทางข้างต้น พรรคเราจะใช้นโยบายที่สำคัญอีกด้านหนึ่งที่มีผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและจะมีความสำคัญต่อระบบการเงินและการคลังของประเทศต่อไปในอนาคตด้วย นั่นก็คือ

(๓) นโยบายประกันสังคมและการจัดสวัสดิการให้กับผู้ใช้แรงงาน

ความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประชากรที่อยู่ในชนบทเท่านั้น ประชากรที่อยู่อาศัยในเมืองส่วนใหญ่ก็อยู่ในสภาพเช่นเดียวกัน ผู้ที่ฐานะยากจนในเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมกรแบกหาม คนงานในโรงงาน ลูกจ้าง พนักงานชั้นผู้น้อย พ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อยก็เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในเมืองที่ต้องทำงานหนักและได้ผลตอบแทนต่ำเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในเมืองที่สูง

พรรคเรานอกจากจะมีนโยบายที่มุ่งพัฒนาชนบทอย่างจริงจังแล้วก็ยังคงตระหนักถึงปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของคนในเมือง ดังนั้น พรรคสังคมไทย จึงมีนโยบายสนับสนุนให้คนในเมืองรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะในรูปแบบของสหภาพแรงงาน สหกรณ์ สมาคมวิชาชีพ ตลอดจนการรวมตัวในรูปองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ที่พึงได้สร้างอำนาจต่อรองเพื่อเรียกร้องผลตอบแทนและสภาพการทำงานที่ดีขึ้น

พรรคสังคมไทยมีนโยบายสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายแรงงานให้มีความเป็นธรรม และทันสมัยขึ้นและให้กฎหมายมีผลบังคับใช้เพื่อประโยชน์ด้านแรงงานอย่างทั่วถึง ยกกระต๊อบแรงงานให้เป็นทบวงแรงงานมีเจ้าหน้าที่และงบประมาณเพิ่มขึ้นขยายบทบาท สหพันธ์หรือสภาขององค์กรสหภาพแรงงานต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ระดับชาติมากขึ้น

ขณะเดียวกันพรรคเราก็จะสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เมื่อประสิทธิภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะเพิ่มอัตราค่าจ้างและการเติบโตของอุตสาหกรรมได้ สำหรับสภาพปัจจุบันค่าจ้างที่คนงานได้รับอยู่ในระดับที่ต่ำ จำเป็นต้องเขยิบขึ้นให้สอดคล้องกับภาวะการครองชีพ

ในการดำเนินงานทางการเมืองที่ผ่านมา พรรคเราสันนิษฐานให้มีการออกกฎหมาย ประกันสังคมมาตั้งแต่ต้นเพื่อช่วยเหลือคนงานที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับอุบัติเหตุ เจ็บไข้ได้ป่วย ถูกปลดจากงานและเมื่อปลดเกษียณ อย่างไรก็ตามพรรคก็มีนโยบายที่จะ ขยายบทบาทของงานประกันสังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อดำเนินการได้สำเร็จสมบูรณ์ ตามแนวทางและมาตรการที่พรรคเราได้กำหนดขึ้นแล้วนอกจากจะได้ผลในทางสร้าง ความมั่นคงให้กับชีวิตของผู้ใช้แรงงานทั้งหลายได้อย่างสมบูรณ์ยังมีผลต่อการสะสม เงินออม ซึ่งจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติอย่างมหาศาล อีกด้วย

นอกจากนี้แล้ว พรรคเรายังมีนโยบายที่จะจัดสรรงบประมาณเพื่อบริการทางด้าน สวัสดิการแก่คนงานในเมืองมากขึ้นไม่ว่าจะในเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยราคาถูก ผ่อนส่ง ได้นาน ดอกเบี้ยต่ำ การให้ความสนับสนุนอาหารนมฟรีหรือในราคาถูกมากสำหรับเด็ก จากครอบครัวยากจน การให้สวัสดิการในเรื่องการศึกษา การฝึกอาชีพ การจัดหางาน การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล

๕. นโยบายด้านพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยตามนโยบาย พรรคเราได้เน้นการพัฒนา การลงทุนจากทุนของชาติเป็นหลัก ส่วนการลงทุนจากต่างประเทศจะส่งเสริมเฉพาะด้าน ที่มีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงใช้ความชำนาญพิเศษและใช้ทุนมากหรือ ในโครงการลงทุนที่มีผลต่อการสร้างงานหรือใช้วัตถุดิบภายในประเทศแต่ก็ต้องอยู่ใน เงื่อนไขที่อำนวยประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของไทยในระยะยาว พรรค สังคมไทยจะไม่ยอมเปิดทางให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในกิจการที่หวังแต่ ผลประโยชน์ระยะสั้นเป็นอันขาด

พรรคสังคมไทยได้กำหนดแนวพัฒนาอุตสาหกรรมไปในทิศทางที่อำนวยความสะดวกต่อการความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติและกระจายผลได้แก่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นสำคัญไม่ใช่ให้ประโยชน์เฉพาะคนกลุ่มน้อยและเป็นไปอย่างฉาบฉวย นอกจากนั้นจะดำเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมอย่างจริงจังควบคู่กันไป

สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็จะวางเงื่อนไขให้มีการกระจายหุ้นเป็นบริษัทมหาชนให้มีการจ่ายค่าจ้างและจัดสวัสดิการให้แก่คนงานอย่างได้มาตรฐานสากล รวมทั้งไม่ยอมให้มีโอกาสผูกขาดเพื่อเอาเปรียบผู้บริโภคได้ ส่วนอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าซึ่งได้รับการปกป้องคุ้มครองมานานโดยที่ผู้บริโภคต้องเป็นผู้รับภาระนั้นก็ลดการคุ้มครองลง โดยเน้นมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพและเปิดให้มีการแข่งขันกันมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมในส่วนนี้เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบการและทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ยุติธรรม

โดยหลักการแล้วพรรคเรานับสนุนโครงการสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีและทำเรื่อน้ำลึก เนื่องจากเห็นว่าการเร่งรัดพัฒนาเกษตรกรรมให้ประสบผลสำเร็จได้นั้นจะต้องมีฐานะทางอุตสาหกรรมด้านปัจจัยการผลิตที่แข็งแกร่งและระบบการขนถ่ายสินค้าเพื่อการส่งออกที่สมบูรณ์ แม้ปัจจุบันการจัดหาซื้อปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศตลอดไป ส่วนทำเรื่อน้ำลึกนั้นก็มีความจำเป็นเพราะกิจการค้าขายการขนส่งระหว่างประเทศนับวันจะเติบโตจึงต้องมีท่าเรื่อน้ำลึกที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นจะต้องเร่งริบพัฒนากิจการพาณิชย์นาวีของไทยเพื่อรองรับกับปริมาณการค้าระหว่างประเทศที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะในปัจจุบันกิจการค้าค้านี้ไทยต้องพึ่งพาจากต่างชาติเป็นหลักและมีมูลค่าปีละหลายแสนล้านบาท

นอกจากนั้นนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมที่พรรคเราได้ให้ความสำคัญและจะทำการส่งเสริมอย่างจริงจัง ก็คืออุตสาหกรรมที่ผลิตปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ทั้งนี้ เพราะความสำเร็จในการส่งเสริมอุตสาหกรรมส่วนนี้เป็นหลักประกันพื้นฐานที่จะเร่งให้การพัฒนาการเกษตรสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็วยิ่งขึ้น

พรรคเรายังเห็นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นควรที่จะวางอยู่บนรากฐานของการใช้ทรัพยากรในประเทศเป็นสำคัญก่อนทั้งแรงงานและทรัพยากรประเทศอื่นให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และการพัฒนาอุตสาหกรรมของเราไม่ควรที่จะเร่งรีบ เพื่อนำประเทศไปสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ด้วยการอาศัยแต่การลงทุนของต่างชาติเป็นหลักเพราะจะเป็นการนำพาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาที่ขาดหลักประกันและความมั่นคง ทักษะของพรรคเราเห็นว่าถ้าประเทศพร้อมที่จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่เราก็ควรที่จะพัฒนาด้วยตัวของเราเองและทรัพยากรของเราเองเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของเรามากกว่า

เพื่อที่ประเทศจะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างมั่นคงด้วยลำแข้งของเราเอง พรรคเราเห็นว่า เราควรทุ่มทรัพยากรอย่างจริงจังในด้านการวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีระดับต่างๆ ที่มุ่งไปที่การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การเก็บรักษาและการขนส่งสินค้าและบริการต่างๆ อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตามการพัฒนาของเราต้องเป็นไปในทางประหยัดการใช้ทรัพยากร มีการอนุรักษ์ทรัพยากรและป้องกันสภาพแวดล้อมเพื่อให้แน่ใจว่าผลการพัฒนาจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่ในระยะยาวจริงๆ ไม่ใช่ให้ประโยชน์เฉพาะประชาชนส่วนน้อยและในระยะเวลานั้นเท่านั้น

๖. นโยบายด้านสังคม

พรรคสังคมไทยตระหนักดีว่าในการพัฒนาสังคมไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้นั้น กลไกทางสังคมต้องดำเนินไปในทิศทางที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสรรค์สังคมอย่างเป็นขบวนการ ดังนั้นพรรคเราจึงได้กำหนดนโยบายด้านสังคมเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกย่องกรอบความรู้ การศึกษา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในสิทธิหน้าที่และอำนาจที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้อัจฉริยะทางสังคมเหล่านี้ เป็นพลังผลักดันสังคมไปสู่จุดประสงค์ที่พรรคเราต้องการ

๗. นโยบายด้านสร้างความสงบสุขให้กับประชาชน

สังคมไทยในปัจจุบันมีปัญหาอาชญากรรมและการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้มีอิทธิพลในทางมิชอบปรากฏให้เห็นอย่างดาษดื่นทั่วไป ซึ่งปัญหานี้กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพโดยสุจริตที่ต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความกังวลใจขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการสร้างความสงบสุขให้กับประชาชน พรรคเราจะดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

(๑) ชำรงไว้ซึ่งกฎหมายและใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ปัญหาของสังคมไทยที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดจนมีผลต่อความสงบสุขของประชาชนก็คือ การที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมจนมีผลทำให้เกิดการละเมิดสิทธิ เสรีภาพและความสงบสุขของประชาชน พรรคสังคมไทยเชื่อว่าเมื่อมีการปฏิบัติใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเท่าเทียมกันแล้วจะมีผลทำให้การดำเนินชีวิตของคนในสังคม ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสังคมมากยิ่งขึ้นการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมก็จะมี ความสงบสุขขึ้น นอกจากนั้น

จะต้องมีการปฏิรูปกฎหมาย และวิธีบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง ไม่ใช่กลายเป็นเครื่องมือสร้างอำนาจและอิทธิพลรวมทั้งสร้างประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มอย่างที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ ส่วนปัญหาอาชญากรรมควรเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงยิ่งขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบการกักขังโทษเสียใหม่เพื่อให้ผู้ประกอบอาชญากรรมเกรงกลัวและไม่กล้ากระทำความผิด

(๒) พรรคเรารู้ว่าอาชญากรรมในชีวิตและทรัพย์สินเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อความสงบสุขของประชาชน ดังนั้นเพื่อลดคดีอุกฉกรรจ์ที่เขย่าขวัญประชาชนลงอย่างได้ผลพรรคเราจะตรากฎหมายห้ามพกอาวุธปืนและวัตถุระเบิด รวมทั้งอาวุธร้ายแรงอื่นๆ ในเขตชุมชนยกเว้นตำรวจ ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้โดยจะดำเนินการตรวจค้นอย่างเข้มงวดอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ พร้อมแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มโทษผู้ที่ฝ่าฝืนให้สูงกว่าโทษในปัจจุบัน

(๓)ปราบปรามยาเสพติด การค้าของเถื่อน การพนัน ตลอดจนผู้มีอิทธิพลและขจัดการใช้อิทธิพลข่มขู่จะกำหนดให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเอาจริงเอาจัง มีการวัดผลงานทุกระยะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมประเภทอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย

(๔) ปฏิรูปวงการตำรวจ ตั้งแต่คัดเลือกคน การฝึกอบรมโดยเน้นในเรื่องความประพฤติและความสุจริตอย่างเข้มงวดในด้านการบริหารของกรมตำรวจจะต้องมุ่งเน้นสร้างจรรยาบรรณของตำรวจที่เป็นหลักขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาความดีความชอบเพื่อจูงใจให้ตำรวจมุ่งแข่งขันกันด้านความสามารถและใช้ระบบคุณธรรมในการพิจารณาความดีความชอบเพื่อจูงใจให้ตำรวจมุ่งแข่งขันกันด้านความสามารถผลงานไม่อาศัยการวิ่งเต้นอย่างที่เป็นอย่างนี้เป็นอยู่ในทุกวันนี้ ในด้านค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการก็ต้องปรับให้สูงขึ้น

พรรคเราระหนักดีว่า ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมต่างๆ ไม่อาจแก้ได้ โดยมาตรการทางกฎหมายและการปราบปรามเพียงด้านเดียวหากต้องแก้ด้วยการ ป้องกันพร้อมกันไป ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ สังคมการศึกษาและสภาพแวดล้อม

๘. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม

พรรคเราเห็นว่า การปฏิรูปการบริหารการศึกษาให้มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ นอกจากต้องการระบบการบริหารการศึกษาที่จะอำนวยความสะดวกและให้โอกาสกับ ประชาชนอย่างเป็นธรรมแล้วจะต้องเพิ่มขวัญ กำลังใจและความภาคภูมิใจในเกียรติ แห่งความเป็นครู ทั้งในด้านการกระจายอำนาจในการบริหารการศึกษาค่าตอบแทน ที่เป็นเงินเดือนและสวัสดิการให้สมกับค่าของงานที่ครูต้องรับผิดชอบหล่อหลอมคุณภาพ ให้กับเยาวชนของชาติตั้งแต่เริ่มย่างเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยเฉพาะครูชั้นปฐมต้องใช้ ครูที่มีวุฒิสูง มีเงินเดือนและสวัสดิการที่ดี เพราะในปัจจุบันผลลัพธ์ก็ได้ประจักษ์กัน ดีแล้วว่าทำให้พื้นการศึกษาของเด็กที่ผ่านชั้นปฐมอ่อนเพียงใด ยิ่งหากเด็กคนใดไม่มี โอกาสศึกษาต่อถึงชั้นมัธยมแล้วก็เป็นอันว่าเวลาที่เสียไปในการศึกษาชั้นบังคับไม่ได้รับ ผลอันควร เพราะการศึกษาในระดับนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการทำมาหากิน ของเด็กเหล่านั้นเลย

พร้อมๆ กับการปรับค่าตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งหมายรวมไปถึงช่วยให้ครู มีบ้านเป็นของตนเองทั่วถึงก็ต้องปรับเปลี่ยนการลงทุนด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ให้ผู้ที่จบการศึกษาสาขาและระดับต่างๆ มีโอกาส ที่จะได้งานทำใกล้เคียงกับความสามารถที่ได้ศึกษาในการวางแผนการศึกษาจะต้อง คำนึงถึงอนาคตเพื่อผลิตผู้ที่จบการศึกษาให้ทำงานสอดคล้องกับความต้องการของ งานที่มีอยู่

นอกจากการปรับปรุงการบริหารการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรแล้วจะต้องมีการปฏิรูปแนวคิด ปรัชญาและหลักสูตรการศึกษา ให้มีคุณภาพในทางส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพภายในตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุด ให้ผู้เรียนรู้จักคิดเป็นวิเคราะห์เป็นไม่ใช่เรียนแบบท่องจำเท่านั้นขณะเดียวกันก็ต้องให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคม การพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เรียนแบบแข่งขันตัวใครตัวมัน ซึ่งเป็นการบ่มนิสัยเห็นแก่ตัว รวมทั้งต้องเน้นภาคปฏิบัติมากขึ้นแทนที่จะเน้นจากตำราเรียนเป็นหลัก

กระจายคุณภาพการศึกษาไปสู่สถาบันการศึกษาในต่างจังหวัดและชนบทเพื่อให้ออกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนทุกคนตามสติปัญญาไม่ว่าจะมีหรือจนได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงขยายการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสกลับเข้ามารับการศึกษได้อย่างกว้างขวางพร้อมกันด้วย

ในด้านการศาสนาพรรคเรากำหนดให้มีการขยายการทะนุบำรุงกิจกรรมของศาสนาเพื่อให้พลังอันล้ำค่าของศาสนาได้มีส่วนหนุนเนื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เป้าหมายสมบูรณ์และรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพของประชากร พรรคเรายังได้กำหนดให้องค์กรบริหารท้องถิ่นดำเนินการให้วัดกับโรงเรียนเป็นองค์ประกอบของชุมชนที่จะต้องขยายควบคู่กันในทุกพื้นที่ ทั้งนี้โดยจะยกระดับรวมทั้งขยายปริมาณการศึกษาของฝ่ายสงฆ์ด้วย

ส่วนด้านศิลปวัฒนธรรมจะเพิ่มงบประมาณในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมและศิลปวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นใหม่ของคนไทย รวมทั้งเพิ่มบในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ให้มากขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจร่วมกันของคนในชาติทำให้เยาวชนรู้จักรักเหง้าของตนเองและไม่ถูกรอบงำด้วยกระแสวัฒนธรรมตะวันตกฝ่ายเดียว

นอกจากการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สร้างและขยายพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์เพิ่มขึ้นให้พอเพียงกับความต้องการแล้วก็ยิ่งจะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้านต่างๆ เพิ่มขึ้น สนับสนุนการสร้างงานทางศิลปวรรณกรรมที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพรวมทั้งจัดตั้งสถาบันเพื่อให้การช่วยเหลือด้านวิชาการและเทคโนโลยี

๘. นโยบายด้านการสาธารณสุข

การที่จะพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสมบูรณ์ พูนสุขประชาชนในชาติจะต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์เสียก่อน ดังนั้นพรรคสังคมนิยมจึงให้ความสำคัญต่องานสาธารณสุขเสมอมาโดยนโยบายของพรรคจะขยายบริการสาธารณสุขไปสู่ประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยจะเพิ่มงบประมาณทางด้านสาธารณสุข เพื่อให้บริการโดยเฉพาะการรักษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคไม่ว่าจะมีฐานะดีหรือจน ด้วยการเน้นการกระจายบริการสาธารณสุข ทั้งด้านป้องกันและด้านรักษาพยาบาล ออกไปสู่ต่างจังหวัดเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลเมืองเป็นพิเศษ

เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขในชนบทมีคุณภาพทัดเทียมกับบริการในเมือง จะดำเนินการให้มีแพทย์ประจำอย่างเพียงพอโดยการปรับปรุงค่าตอบแทนทั้งที่เป็นเงินเดือนและสวัสดิการให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานในชนบทสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกับแพทย์ในเมืองมีกำลังใจที่จะสละเวลาและกำลังกายให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องเจียดเวลาไปหารายได้เสริมเพราะความจำเป็นบังคับอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ อีกทั้งจะได้เร่งผลิตแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขอื่นเพิ่มขึ้นแล้วกระจายออกไปปฏิบัติงานในชนบทให้ทั่วถ้วนทุกตำบล

ขยายการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนและการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วยสื่อสารต่างๆ มากขึ้นเพราะถ้ามีการป้องกันที่ดีแล้วก็จะประหยัดทรัพยากรในการรักษาพยาบาลได้มาก

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพร การผลิตยาเองในประเทศ และวิธีการรักษาพยาบาลที่ไม่ต้องใช้ยามากขึ้น

ขยายบริการด้านให้คำแนะนำการเลี้ยงเด็ก ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ ให้กว้างขวางทั่วถึง สนับสนุนให้มีการจำหน่ายนมราคาถูก ตลอดจนแจกนมฟรีสำหรับโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนชั้นประถมในเขตชนบทและในเมืองซึ่งเป็นถิ่นของผู้มีรายได้น้อยเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีพลานามัยที่สมบูรณ์

๑๐. นโยบายด้านอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและการคุ้มครองผู้บริโภค

การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ผ่านมาเน้นการเพิ่มความเจริญเติบโตของผลผลิตและรายได้ประชาชาติหรือผลกำไรส่วนบุคคลมากเกินไปจนไม่คำนึงถึงต้นทุนทางสังคมที่สูญเสียไปเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสุรุ่ยสุร่ายผิดวิสัยของผู้เห็นการณ์ไกลและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมจะพึงทำซ้ำยังปล่อยให้เกิดมลพิษมากมายอย่างโจ่งแจ้ง ไม่มีใครนำพาที่จะจัดหรือระงับยับยั้งเลยซึ่งถ้าปล่อยให้ดำเนินเรื่อย ๆ ก็จะมีผลเสียหายต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนมาก พรรคเราเห็นว่าเรื่องการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งรัฐบาลต้องให้ความสนใจในเรื่องการให้งบประมาณและการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อการนี้อย่างจริงจัง

พรรคเราจะควบคุมกฎเกณฑ์การกำจัดน้ำเสียหรือกากวัสดุต่าง ๆ หรือควั่นพิษรวมทั้งกลิ่นเหม็นอย่างเข้มงวดกวัดขันและเด็ดขาด งานสำคัญอีกประการหนึ่งในด้านนี้คือการแก้ปัญหาน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสายอื่นๆ โดยด่วน การคุ้มครองผู้บริโภคจะเน้นที่การควบคุมตรวจตราอาหาร ยา เครื่องดื่มและสินค้าอื่นๆ อย่างเคร่งครัดรัดกุมและสม่ำเสมอ

๑๑. นโยบายด้านพัฒนาสิทธิเด็ก สตรีผู้เสียเปรียบและผู้ด้อยโอกาส

ถึงแม้เราจะมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อคนส่วนใหญ่ในหลายด้านแล้วก็ตาม แต่เรายังตระหนักดีว่า ยังมีเด็ก สตรี ผู้เสียเปรียบและด้อยโอกาสในสังคม เช่นคนพิการ คนชราที่ยากจนผู้ติดยาเสพติด ฯลฯ อีกจำนวนหนึ่งที่ได้รับ ความทุกข์ยากเดือดร้อนซึ่งคนกลุ่มนี้สมควรได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ พรรคเรา จึงมีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาสิทธิเด็ก สตรี และผู้เสียเปรียบในสังคม อย่างจริงจัง

พรรคเราเห็นว่า เด็กทุกคนในชาติควรมีสิทธิและโอกาสที่จะได้รับการเลี้ยงดู อย่างดีเท่าเทียมกันทั้งในแง่อาหารการกิน การดูแลสุขภาพอนามัยและความอบอุ่น ทางจิตใจ รวมทั้งโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือแทนที่จะต้องมาทำงานหนักหรือเร่ร่อน ซึ่งการคุ้มครองเด็กนี้พรรคเรามีแผนงานที่ได้กำหนดไว้ทั้งมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคมสงเคราะห์ กฎหมาย การศึกษารวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นควบคู่กันไป

ด้านสตรี พรรคเรากำหนดการส่งเสริมสิทธิสตรี ให้มีความเสมอภาคเท่าเทียม กับบุรุษทั้งในแง่กฎหมาย ค่าจ้างแรงงาน และโอกาสทางอาชีพต่างๆ ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบสตรี ส่งเสริมให้สตรีมีการศึกษาเพิ่มขึ้น มีงานที่ทำเหมาะสมและมีบทบาท ในสังคมทัดเทียมกับบุรุษให้สิทธิและสวัสดิการแก่ผู้เป็นแม่เพิ่มขึ้น เช่นให้สิทธิในการ ลาคลอดและเลี้ยงดูบุตรได้ยาวนานขึ้น

๑๒. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารประเทศ

พรรคสังคมไทย มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าระบอบการปกครองแบบ ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น เป็นระบอบการปกครองที่มีความเหมาะสมกับสังคมไทยและเป็นระบอบที่จะให้หลักประกันแก่ประชาชนได้

อย่างแท้จริงว่ากระบวนการบริหารประเทศจะต้องดำเนินไปในวิถีทางที่มุ่งรับใช้ผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นสำคัญ ดังนั้นนโยบายของพรรคเราจึงมุ่งมั่นต่อการสร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมทุกระดับและปรับระบบการบริหารราชการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

(๑) เติบโตและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

พรรคสังคมไทย จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ทรงฐานะเหนือการเมืองอย่างแท้จริงซึ่งการดำเนินการดังกล่าวพรรคเรา

(ก) จะเชิดชูให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมของความสามัคคีของชนในชาติ

(ข) จะกระทำการใดๆ ก็ตามทุกวิถีทางที่จะให้สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่กับประเทศไทยตลอดไป

(๒) ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

พรรคสังคมไทย มีความเชื่อมั่นว่ามีแต่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นที่เป็นระบอบที่จะดูดซับความทุกข์ยากและแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเป็นกระบวนการที่ถูกต้องเพราะการดำเนินงานตามวิถีทางประชาธิปไตย ได้มีขั้นตอนการทำงานและระบบการกลั่นกรองที่มุ่งสนองความต้องการของประชาชน อย่างไรก็ตามในการดำเนินงานตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย พรรคเรามุ่งหวังที่จะสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ภายใต้แนวทางจริยธรรมและคุณธรรมเพื่อให้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง ซึ่งระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จะทำให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสังคมเป็นไปในวิถีทางเพื่อประชาชนโดยประชาชนและเป็นของประชาชน

ในการสร้างสรรค์สังคมที่เป็นประชาธิปไตยนั้น พรรคเราไม่เพียงแต่ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย แต่พรรคมุ่งเน้นที่จะสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในทุกระดับของสังคมไทยทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นอย่างจริงจัง ซึ่งตามแนวนโยบายของพรรค พรรคจะกระจายอำนาจการบริหารและการปกครองสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศใช้ชีวิตทางประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและการกินดีอยู่ดีให้กับตนเองและสังคม ควบคู่กับนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของพรรคที่จะยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพของชีวิตอย่างเป็นธรรมซึ่งการดำเนินการเช่นนี้จึงจะสร้างสังคมที่เป็นประชาธิปไตยอย่างถึงรากถึงแก่น

นโยบายในการกระจายอำนาจการบริหารและการปกครองสู่ท้องถิ่นนั้นพรรคเราจะดำเนินการในทุกวิถีทางเพื่อให้สภาตำบลเป็นองค์กรบริหารของประชาชนและมีฐานะเป็นนิติบุคคลจนสำเร็จ ทั้งนี้เพื่อให้สภาตำบลมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น สามารถเก็บภาษีบางชนิดเพื่อนำมาใช้ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนได้เองรวมทั้งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามข้อเสนอของสภาตำบลโดยตรง

สภาตำบลในรูปแบบใหม่ จะสามารถทำหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาด้านการทำมาหากินและแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตตำบลได้เองกรมอบอำนาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และตัดสินใจโดยตรงจะทำให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของงานพัฒนาอย่างแท้จริง และจะใช้สิทธิป้องกันผลประโยชน์ของชุมชนได้ดีที่สุด

นอกจากการกระจายอำนาจให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแต่ละท้องถิ่นตามเจตนาและวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ พรรคเราจะดำเนินการ

ขยายขอบเขตให้ถึงระดับจังหวัดด้วย คือ สภาจังหวัดก็จะได้รับมอบอำนาจให้ควบคุมการบริหารเงินงบประมาณด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในจังหวัด ซึ่งจะได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลโดยจะมอบหมายให้สภาจังหวัดปรับสภาพและฐานะของกรอ. ซึ่งได้ริเริ่มไว้แล้วให้มีสภาพเป็นองค์กรประสานการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนภายในจังหวัด โดยมีความรับผิดชอบติดตามควบคุมการดำเนินงานตามแผนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ การวางแผนในรูปนี้จะเป็นผลให้การระดมพลังทางภาคเอกชนเข้าร่วมมือประสานงานพัฒนาให้ได้ผลรวดเร็วและเป็นไปอย่างสมบูรณ์

สำหรับการปฏิรูปการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้อำนาจในการบริหารเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง พรรคเรامينโยบายให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน กำนันและผู้ว่าราชการจังหวัดโดยดำรงตำแหน่งครั้งละไม่เกิน ๔ ปี ทั้งนี้พรรคเชื่อมั่นว่านโยบายดังกล่าวจะเป็นผลดีทั้งในแง่เศรษฐกิจและการเมือง คือในทางด้านเศรษฐกิจ ท้องถิ่นจะจัดสรรงบประมาณที่ตรงกับความต้องการหรือความจำเป็นหรือความต้องการของประชาชน และในด้านการเมือง ก็จะทำให้ประชาชนได้ใช้สิทธิปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนตื่นตัวทางการเมืองและสังคม เรียนรู้คุณค่าของประชาธิปไตยจากสภาพที่เป็นจริงได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างใหญ่หลวงต่อไป

(๓) ปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

โครงสร้างของระบบราชการไทย เป็นโครงสร้างที่ใหญ่และมีบุคลากรทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันนี้รัฐต้องใช้งบประมาณจ่ายเป็นเงินเดือนและสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจถึงราวหนึ่งในสามของงบประมาณทั้งหมด

นอกจากนั้นบทบาทของข้าราชการก็มีขอบข่ายและอำนาจอย่างกว้างขวางทั้งกำหนดนโยบายการดำเนินงานบริหาร ดังนั้นจึงมีอิทธิพลต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของประเทศค่อนข้างมาก ขณะเดียวกันระบบราชการก็กำลังได้รับคำวิจารณ์มากทั้งในแง่การคอร์รัปชัน การใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ชอบเพื่อผลประโยชน์ตัวเองและพรรคพวกการทำงานเฉื่อยชาไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้แต่ทำให้ผลประโยชน์ของส่วนรวมเสียหาย ดังนั้นเพื่อให้กลไกการบริหารงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง พรรคเรายิ่งถือว่าการปฏิรูประบบบริหารราชการเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะต้องเข้าไปแก้ไขอย่างจริงจัง

ในการจะปฏิรูประบบราชการ พรรคเห็นว่าควรเริ่มโดยการกำหนดเป้าหมายและหน้าที่ของแต่ละหน่วยให้ชัดเจนและสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานได้ ตัดความซ้ำซ้อนของงานขณะเดียวกันก็ต้องปรับปรุงระบบบริหารให้มีการกระจายอำนาจจากระดับสูงตั้งแต่กระทรวงลงไปถึงแผนก กระจายอำนาจบริหารส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคถึงระดับตำบลให้มากยิ่งขึ้น โดยจะเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ ตราพระราชบัญญัติสภาตำบล ให้สภาตำบลเป็นนิติบุคคลมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาตำบลของตัวเอง โดยประสานกับข้าราชการจากกระทรวงต่าง ๆ ซึ่งควรมีการกระจายจากส่วนกลางออกไปปฏิบัติงานในรูปภูมิภาคมากขึ้นแทนที่จะกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ทั้งนี้เพื่อให้งานของท้องถิ่นมีความคล่องตัวดีกว่าเดิม

เพื่อแก้ปัญหาความเฉื่อยชาไม่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการทุจริตในระบบราชการ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ จำเป็นต้องปรับปรุงระบบการคัดเลือกคนเข้าทำงาน การพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษ การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้กระชับและสามารถ